



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	เกาหลีใต้ผลักดันกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		



นายกอนยงจิน ผู้ว่าราชการจังหวัดแทกู นายชิน วอนซอล ประธานสภากรุงโซล นายยอม กียง ผู้ว่ามหานครเมืองคยองกี และนายคัง พิลกู ผู้ว่าราชการจังหวัดซอนนัม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสภาปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

สภาปกครองท้องถิ่นจัดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าการมหานครสมัยที่ ๔๓ มีผู้บริหารแต่ละจังหวัดและมหานครจากทั่วประเทศทั้งหมดจำนวน ๑๖ จังหวัด เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมครั้งนี้มีนายกอนยงจิน ผู้ว่าราชการจังหวัดแทกู เป็นเจ้าภาพการประชุมที่จัดขึ้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงโซล ในการประชุมได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้ว่าการมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งสภาความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง และโครงการแผนพัฒนาพื้นที่ของแต่ละจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายการปกครองท้องถิ่น กฎหมายจัดสรรงบประมาณแก่ท้องถิ่น กฎหมายกิจการตำรวจให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่จะหมดวาระในต้นปีหน้า

นอกจากนั้นพบว่า ยังมีร่างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ค้างการพิจารณาของรัฐสภาอยู่อีกจำนวนหลายฉบับ เช่น ร่างกฎหมายการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจการปกครองร่างกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งจำเป็นต้องเร่งผลักดันให้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่รัฐสภาจะหมดวาระลง และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนเมษายนปีหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามคำมั่นสัญญาของพรรคการเมืองทั้งหลายที่เคยประกาศเอาไว้ และรองรับสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ต่ำลงในเกาหลีใต้

ที่มาของ	<a href="https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do">https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do</a>
ข่าว:	<a href="https://blog.naver.com/seoul desks/221667976132">https://blog.naver.com/seoul desks/221667976132</a>
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้ทาน/ผู้ตรวจ	นางสาวฤชณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ